



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕ ๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ประจำวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๔ มูลค่าข่าว ๑๘๗,๑๑๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**จากกรณี**มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ ส่งผลให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยถูกปรับเปลี่ยนเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย อยู่ได้เพราะวิชา หรือผลงานตามคำสั่ง

**รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร** คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การเรียกร้อง ทั้งดิง เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มเมื่อปี 2541 เป็นต้นมา ไม่มีข้าราชการในมหาวิทยาลัย แต่จะเรียกว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สถานภาพจะแตกต่างจากการเป็นข้าราชการ อาทิ ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีตำแหน่งระดับ หรือซี ดังนั้น คนที่จะอยู่ได้ต้องมีคุณภาพอย่างเช่นต้องได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ในระยะเวลาที่กำหนด ตำแหน่งวิชาการต้องมีผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ ภาษาอังกฤษต้องได้ บางมหาวิทยาลัยมีการบังคับแล้วว่าต้องได้ภายใน 1 ปี ใครทำไม่ได้ก็ต้องออกไป เพราะเรากำลังเข้าสู่อาเซียน ไม่เหมือนในอดีตเป็นข้าราชการแล้วออกยาก

การที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ในแง่ของการจัดการงบประมาณสามารถ



## พนักงาน มหาวิทยาลัย

กำหนดได้ ไม่ต้องผูกพันในเรื่องสวัสดิการ การบริหารงบประมาณจบสิ้น สำหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน

วัตถุประสงค์ที่ห้ามมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ก็เพื่อให้เกิดการแข่งขัน อยู่บนนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายมหาวิทยาลัย และฝีมือของผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะบริหารในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องบุคลากร เงิน ฯลฯ

**ผศ.ดร.พัทธนันท์ ทรธราภิรมย์โชค**  
รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันที่อยู่ในระบบหรือออกนอกระบบต่างประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการปรับเงินเดือน นับตั้งแต่ปรับเปลี่ยนให้เป็นลูกจ้าง พนักงาน

อยากได้สิทธิ์และศักดิ์เหมือนในอดีต กลับคืนมามากกว่าค่าตอบแทน

กระบวนการต่อสัญญา มีบางแห่งที่ประเมินผลงานไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรม ทำให้หลายคนต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย

**ดร.จากรุวรรณ พลอยดวงรัตน์** อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล 30 บาท ทุกโรค ต้องใช้ประกันสังคม ขณะที่ลูกต้องจ่ายเงินในส่วนของสวัสดิการของสถาบันที่ตนสังกัด ซึ่งแต่ละสถาบันจัดสรรให้ไม่เท่ากัน

อย่างไรก็ตาม การเป็นพนักงานของรัฐ เป็นการทำสัญญาการทำงานปีต่อปี ดังนั้น ไม่สามารถไปกู้เงินธนาคารหรือประกันใครก็ได้ ดังนั้นสิ่งที่พนักงานของมหาวิทยาลัยเรียกร้องก็คือ เรื่องสวัสดิการ

